

NAPLAN เป็นการประเมินผลระดับชาติด้านการรู้หนังสือและการคำนวณโดยมีนักเรียนชั้นปี 3, 5, 7 และ 9 เข้าร่วมประเมินในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทักษะด้านการรู้หนังสือและการคำนวณเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ทุกระดับ NAPLAN เป็นการประเมินผลระดับชาติเพียงประเภทเดียวที่เด็กนักเรียนชาวออสเตรเลียทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ คำถามต่าง ๆ จะประเมินเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาของออสเตรเลีย นั่นคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ผลการประเมินจาก NAPLAN จะช่วยให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลและนักการศึกษาได้เห็นเวลาผ่านไป นักเรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในด้านการรู้หนังสือและการคำนวณอย่างไรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ

การสอบ NAPLAN เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลและการรายงานของแต่ละโรงเรียน และไม่ได้นำมาทดแทนการประเมินผลการเรียนที่ครอบคลุมและต่อเนื่องซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการสำหรับนักเรียนแต่ละคน ครูของบุตรหลานจะมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรหลาน นอกจากนี้รายงานการประเมินผลจากโรงเรียนแล้ว รายงาน NAPLAN ยังสามารถนำไปใช้ในการหารือกับครูของนักเรียนเกี่ยวกับจุดแข็งและส่วนที่บุตรหลานต้องปรับปรุง

ฉันจะได้รับรายงาน NAPLAN ของบุตรหลานเมื่อใด และจะทราบข้อมูลอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมินผลด้วยการทดสอบ NAPLAN ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ โรงเรียนจะจัดทำรายงานของบุตรหลานเป็นรายบุคคลให้คุณ

คุณสามารถคาดว่าจะได้รับรายงาน NAPLAN ของบุตรหลานตั้งแต่วันที่สิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานบริหารการทดสอบของ รัฐและดินแดน (www.nap.edu.au/taa) ได้จัดเตรียมรายงาน NAPLAN ของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้กับโรงเรียนแล้ว

คุณ将会เห็นเครื่องวัดระดับความสำเร็จห้าด้าน (หรือ 'rocket ship') ที่แสดงผลการประเมินจาก NAPLAN ของบุตรหลานในด้าน การอ่าน การเขียน การสะกดคำ การใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน และการคำนวณ

การประเมินผลด้านการรู้หนังสือและการคำนวณสำหรับชั้นปี 3, 5, 7, และ 9 จะรายงานตามเครื่องวัดตั้งแต่กลุ่ม 1 ถึงกลุ่ม 10 เครื่องวัดนี้อธิบายถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นโดยผ่านการประเมินผล

NAPLAN นำออกใช้ในโรงเรียนอย่างไร?

NAPLAN กำลังปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนทุกแห่งเปลี่ยนการสอบด้วยกระดาษเป็นการทดสอบทางออนไลน์ภายในปี 2022

ซึ่งหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมปี 2021 นักเรียนบางคนจะสอบ NAPLAN ด้วยกระดาษ ในขณะที่คนอื่น ๆ จะทำแบบทดสอบทางออนไลน์

การสอบ NAPLAN ทางออนไลน์ให้การประเมินผลที่ดีกว่า ได้ผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมกับนักเรียนมากขึ้น

ฉันจะอ่านรายงานนี้ได้อย่างไร?

ภายใต้ rocket ship แต่ละแบบจะมีข้อความระบุว่าบุตรหลานของคุณทำการประเมินผลแต่ละประเภททางออนไลน์หรือด้วยข้อสอบกระดาษ นักเรียนชั้นปี 3 ทุกคนจะทำข้อสอบด้านการเขียนด้วยข้อสอบกระดาษ

ไม่ว่านักเรียนจะทำข้อสอบทางออนไลน์หรือข้อสอบกระดาษก็ตาม

- นักเรียนจะได้รับการประเมินผลจากพื้นฐานด้านทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณที่เหมือนกันซึ่งมีการสอนผ่านเนื้อหาตามหลักสูตร
- ผลการสอบของนักเรียนจะยังคงได้รับการเปรียบเทียบด้วยเครื่องวัดการประเมินผล NAPLAN ตัวเดียวกัน ซึ่งหมายถึงผลจากการสอบด้วยสองระบบนั้นเทียบเคียงกันได้

NAPLAN เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนตามเวลาที่ผ่านไปได้ แต่รายงานรายบุคคลควรได้รับการตีความอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการสะท้อนผลการเรียนของนักเรียนในวันที่ทำการทดสอบ

ในรายงานของนักเรียนจะแสดงเครื่องวัดเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่สุดสำหรับแต่ละระดับชั้นปีเท่านั้น รายงานของนักเรียนชั้นปี 3 แสดงเครื่องวัดกลุ่ม 1-6 รายงานของชั้นปี 5 แสดงกลุ่ม 3-8 รายงานของชั้นปี 7 แสดงกลุ่ม 4-9 และรายงานของชั้นปี 9 แสดงกลุ่ม 5-10 แผนภูมิในรายงานนักเรียนแสดงช่วงกลางของนักเรียนร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลจากค่าเฉลี่ยระดับประเทศและเป็นมาตรฐานต่ำสุดระดับประเทศสำหรับแต่ละระดับชั้นปี รายงานในบางรัฐและดินแดนยังแสดงค่าเฉลี่ยของโรงเรียน และ/หรือค่าเฉลี่ยของรัฐด้วย รายงานยังสรุปทักษะที่นักเรียนแสดงให้เห็นโดยทั่วไปในการประเมินผลตามเครื่องวัดแต่ละกลุ่ม

NAPLAN ช่วยบุตรหลานของฉันได้อย่างไรบ้าง?

NAPLAN ให้โอกาสนักเรียน ในการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การรู้หนังสือ และการคำนวณ ผลสอบของนักเรียนแต่ละคน แสดงให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลทราบ ว่า บุตรหลานของตนทำข้อสอบ การอ่าน การเขียน การสะกด การใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน และการคำนวณได้ดีเพียงใด

ผลสำเร็จของบุตรหลานจะถูกนำไปเทียบเคียงกับผลสอบของนักเรียนทุกคน ที่ออสเตรเลีย ไม่เพียงแต่เปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นเท่านั้น ผลการประเมินจาก NAPLAN สามารถช่วยพ่อแม่และนักเรียนในการหาวิธีเรื่อง ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนกับครูผู้สอนได้ เนื่องจาก NAPLAN ช่วยติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานตลอดช่วงชั้นปี 3, 5, 7 และ 9 จึงให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ของนักเรียน ในด้านการรู้หนังสือและการคำนวณ

ผลการประเมินจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของบุตรหลานบ้าง?

ผลการประเมินจาก NAPLAN ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณที่บุตรหลานของคุณกำลังเรียนรู้ผ่านหลักสูตรปกติของโรงเรียน ผลสอบที่ได้จะช่วยเสริมการประเมินอื่น ๆ ที่บุตรหลานของคุณทำที่โรงเรียน ผลการประเมินนี้จะช่วยให้คุณและครูผู้สอนเข้าใจความสำเร็จ และความก้าวหน้าของบุตรหลานในขณะที่ทำการประเมิน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนบุตรหลานเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

โรงเรียนบางแห่งอาจถามหารายงาน NAPLAN นอกเหนือจากรายงานของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครเข้าเรียน การประเมินผล NAPLAN ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อ การสมัครรับเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินอาจเป็นประโยชน์ในการ แจ้งให้โรงเรียนใหม่ทราบว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ ACARA ขอแนะนำให้คุณหารือกับทางโรงเรียน

NAPLAN ช่วยโรงเรียนของฉันได้อย่างไรบ้าง?

NAPLAN เป็นการประเมินผลระดับชาติเพียงประเภทเดียวที่เด็กนักเรียนชาวออสเตรเลียทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ NAPLAN จะช่วยให้

- ครูผู้สอนระบุนักเรียนคนที่จำเป็นต้องได้รับความท้าทายมากขึ้นหรือ การสนับสนุนเพิ่มเติมได้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนระบุจุดแข็งและส่วนที่จำเป็นในหลักสูตรการสอน
- โรงเรียนกำหนดเป้าหมายด้านการรู้หนังสือและการคำนวณ

- ระบบโรงเรียนทบทวนหลักสูตรและเสนอการสนับสนุนที่จะมีให้กับโรงเรียน
- บุคคลในชุมชนสามารถดูผลการเรียนเฉลี่ยได้จากเว็บไซต์ *My School*

NAPLAN ยังช่วยเสริมการประเมินจากโรงเรียนอื่นให้สมบูรณ์และให้ข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ในระดับประเทศ เพื่อช่วยรัฐบาลในการประเมินว่า หลักสูตรการศึกษาดำเนินการได้ผลอย่างไร และนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านการรู้หนังสือและการคำนวณที่สำคัญหรือไม่

มีใครที่สามารถดูผลการประเมินนี้ได้บ้าง?

ในแต่ละปี หน่วยงานบริหารการทดสอบจะจัดผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมประเมิน NAPLAN ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนได้รับคำแนะนำให้ใช้ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุง ทุกด้าน รายงานของนักเรียนแต่ละคนจะเก็บเป็นความลับ ไม่มีบุคคลอื่นนอกหน่วยงานบริหารการทดสอบในพื้นที่หรือโรงเรียนของคุณจะเห็น รายงานของบุตรหลาน

ผลการเรียนโดยเฉลี่ยจากโรงเรียนจะมีการรายงานให้ทุกคนดูได้ที่เว็บไซต์ *My School* (www.myschool.edu.au) มีการอัปเดตเว็บไซต์ด้วยผลการเรียนของปีที่แล้วในไตรมาสแรกของแต่ละปี เว็บไซต์ *My School* ให้โอกาสชุมชนในการสำรวจข้อมูลทุกแง่มุมของโรงเรียนทุกแห่ง รวมถึงการเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดประชากรนักเรียนใกล้เคียงกัน ผลการประเมินรายบุคคลของบุตรหลานจะไม่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ *My School*

จะเกิดอะไรขึ้นหากผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่บุตรหลานและฉันคาดหวัง?

การสอบ NAPLAN ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้านการรู้หนังสือและการคำนวณ นักเรียนจะได้รับการบ่งบอกว่าผลการประเมินของพวกเขาจัดอยู่ที่ระดับใดในเครื่องวัดการประเมินผลของการทดสอบแต่ละครั้ง แม้ว่าผลการประเมินจาก NAPLAN จะสามารถนำไปเปรียบเทียบกันระหว่างนักเรียนทุกคนในระดับประเทศและตามเวลาที่ผ่านไปได้ แต่ประสบการณ์ของนักเรียนในวันที่เข้าสอบอาจมีผลต่อผลการประเมินของพวกเขา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลการประเมินจาก NAPLAN ของบุตรหลาน คุณควรปรึกษารองานนี้กับครูผู้สอนของบุตรหลาน ผู้ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรหลาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAPLAN และ/หรือการย้ายเปลี่ยนไปเป็นการสอบทางออนไลน์ ไปที่เว็บไซต์ www.nap.edu.au